



หลวงปู่รอด อินทปัญญา วัดสามไถ

ชีวประวัติ หลวงปู่รอด อินทปัญญา

พระนครศรีอยุธยา เมืองกรุงเก่า มี พระเกจิอาจารย์เรื่องนามคือ "หลวงปู่รอด อินทปัญญา" อดีตเจ้าอาวาส วัดสามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย

หลวงปู่รอด อินทปัญญา มีชื่อเดิมว่า รอด เกิดปีชกาล พ.ศ.2384 ณ บ้านสามไถ มารดาเป็นคนเชื้อสายลาว มีพี่น้อง 3 คน เมื่ออายุ 7 ขวบ นำท่านไปฝากให้เรียนอักขระกับพระอธิการแดง เจ้าอาวาสวัดสามไถ ต่อมาบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ 11 ขวบ เล่ากันว่าเมื่ออุปนิสัยชอบหาความสงบวิเวก หลังจากได้ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระอธิการแดงได้ 4 ปี จึงได้กราบลาไปศึกษาพุทธาคมทางภาคอีสาน

ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงเข้าพิธีอุปสมบท แต่จากประวัติที่ไม่ชัดเจนทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าท่านอุปสมบท ณ วัดใด และใครเป็นพระอุปัชฌาย์ เพียงทราบว่าหลังจากที่ท่านได้ศึกษาวิทยาคมจนเชี่ยวชาญ จึงได้กลับมาศึกษาพระปริยัติธรรมในกรุงเทพฯ



ต่อมาคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสามไถ เมื่อปี พ.ศ.2427 สืบต่อจาก
พระอธิการแดงที่ได้มรณภาพ พ.ศ.2429 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ขณะที่ท่านมีอายุได้ 45 ปี
พรรษา 25

หลวงปู่รอดเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย เข้มงวดกวดขันความประพฤติของพระภิกษุที่อยู่ใน
ความปกครองให้ถือปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด เช่น การกำหนดให้พระภิกษุที่อยู่ในวัดสามไถ
ต้องมาปลงอาบัติกับท่านเป็นการส่วนตัวในช่วงเวลาเช้า ห้ามปลงอาบัติกับเพื่อนพระภิกษุด้วยกัน
 ฯลฯ หากพระภิกษุรูปใดทำผิดพลาดความประพฤติ ท่านจะลงโทษด้วยไม้เรียวทันที ด้วยถือว่าผู้ที่
เป็นพระภิกษุเป็นผู้ที่ได้รับการอบรมวินัยมาแล้ว จึงสมควรที่จะต้องตั้งมั่นอยู่ในศีล

ด้วยเกียรติคุณของท่านที่แผ่ขยายออกไป ทำให้ญาติโยมที่เคารพเลื่อมใส ต่างพากันบูรณปฏิสังขรณ์
บูรณซ่อมแซมที่วัดสามไถ ด้วยจุดมุ่งหมายให้บุตรหลานของตนได้มีพระอุปัชฌาย์ที่ดี ซึ่งจาก
ทัศนคติของท่านที่ว่า "การนำสาธุชนทั้งหลายเข้าสู่ผ้ากาสาวพัสตร์เป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์ในพระ
ศาสนาทั้งสิ้น..."



รูปหล่อหลวงปู่รอด อินทปัญญา ณ วัดสามไถ

ครั้งหนึ่งมีผู้ร้องเรียนถึงคณะสงฆ์ฝ่ายปกครอง โดยได้กล่าวหาว่าหลวงปู่รอดอุปสมบทให้พวกที่มีคดีติดตัวอยู่ เป็นเหตุให้พระญาณไตรโลกนาถ (ฉาย) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ขึ้นมายึดพัตอุปัชฌาย์และห้ามหลวงปู่รอดบวชนาคเป็นการชั่วคราว

ว่ากันว่าหลังจากที่พระญาณไตรโลกนาถ (ฉาย) ยึดพัตอุปัชฌาย์จากหลวงปู่รอดไปแล้วยังไม่ถึง 7 วัน ท่านเกิดความไม่สบายใจ ทำให้ท่านต้องนำพัตอุปัชฌาย์มาคืน ก่อนปรับความเข้าใจกัน พร้อมทั้งให้ความนับถือหลวงปู่รอดเป็นอย่างยิ่ง โดยพระญาณไตรโลกนาถ (ฉาย) จะเดินทางมากราบนมัสการหลวงปู่รอดเป็นประจำทุกปีตลอดมา

ในปี พ.ศ.2467 จัดงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถ ท่านได้จัดสร้างวัดถุมนกเป็นเหรียญรูปเหมือนไว้แจกเป็นที่ระลึกในงานวันยกช่อฟ้า โดยประกอบศาสนพิธีอย่างยิ่งใหญ่ ฤกษ์ยามตามตำราโดยการกำหนดจากหลวงปู่รอด เล่ากันว่า...

"แม้แต่ทองเหลืองที่นำมาหล่อหลอมเป็นเหรียญ หลวงปู่รอดท่านก็จะนำมาลงอักขระปลุกเสกก่อน"

ในส่วนของพิธีการปลุกเสก ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า หลวงปู่รอดได้นำเหรียญทั้งหมดเข้าปลุกเสกในพระอุโบสถ โดยปลุกเสกเดี่ยวตลอดคืนท่ามกลางเหล่าพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ตลอดเวลา

หลวงปู่รอดถึงแก่มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชรา ที่กุฏิภายในวัด เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2480 ตรงกับวันอังคาร แรม 3 ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู สิริอายุ 96 ปี พรรษา 75

เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดสามไถ



เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดสามไถ เป็นเหรียญหล่อโบราณ

ในปี พ.ศ.2467 หลวงปู่รอดได้จัดงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถ ท่านจึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลเป็น “เหรียญรูปเหมือน” ไว้แจกเป็นที่ระลึกแก่ญาติโยมที่มาทำบุญในงานวันยกช่อฟ้า โดยท่านได้มอบหมายและจัดตั้งคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องในการสร้างเหรียญรูปเหมือนครั้งนี้ขึ้น 12 คน คณะกรรมการได้จัดให้นายช่างที่สร้างเหรียญมาสร้างบล็อกพิมพ์ที่วัด โดยมีการประกอบศาสนพิธีอย่างยิ่งใหญ่ ฤกษ์ยามตามตำรา โดยการกำหนดจากหลวงปู่รอด ... เล่ากันว่า... “แม้แต่ทองเหลืองที่นำมาหล่อหลอมเป็นเหรียญ หลวงปู่รอดท่านก็จะนำมาลงอักขระปลุกเสกก่อน”

ครั้งเมื่อฤกษ์เททอง นายช่างผู้สร้างเหรียญได้นำทองเหลืองเข้าเตาหลอมก็ได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์แก่ผู้ร่วมอยู่ในพิธี เนื่องจากไฟที่ร้อนแรงไม่สามารถหลอมละลายทองเหลืองที่หลวงปู่รอดได้ลงอักขระไว้ได้ คณะกรรมการจึงได้ขึ้นไปเรียนให้หลวงปู่รอดทราบ เมื่อหลวงปู่รอดได้รับฟังท่านจึงกล่าวขึ้นมา “ทองเหลืองละลายแล้ว ให้ลงไปช่วยนายช่างได้” ซึ่งเมื่อคณะกรรมการกลับลงมาในพิธีก็พบว่านายช่างกำลังเททองเข้าเบ้าได้ตามปกติ



เหรียญหลวงปู่รอด หล่อโบราณ พิมพ์สองหน้า



เหรียญหลวงปู่รอด หล่อโบราณ

<http://www.amuletheritage.com/p-8.html>











ที่มา : คอลัมน์ อริยะะโลกที่ 6, www.khaosod.co.th/ , หลวงปู่รอด อินทปัญญา พระเกจิ
วัดสามไถ อยุธา, โพสต์ 27 ตุลาคม 2560.

ศิษย์มีครู, <https://th-th.facebook.com/sittmekru/> , เหรียญหล่อโบราณหลวงปู่รอด
อินทปัญญา วัดสามไถ, โพสต์ 20 เมษายน 2553.

Google maps, www.google.com/ , ภาพถ่าย วัดสามไถ อำเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

amuletheritage.com